

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาสามปี
ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาที่แสดงทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในอนาคตเชิงนโยบาย โดยต้องแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญของกระบวนการจัดการในการนำนโยบายของเทศบาลนครอุบลราชธานีไปสู่การปฏิบัติและระบบการวางแผนการพัฒนา ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและตอบสนอง ความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว

ในส่วนกรอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในด้านการพัฒนาองค์กร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครอุบลราชธานี และสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมการพัฒนามากที่สุด โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ รวมคนทุกชนชั้น สร้างสรรค์ทุกชุมชน ร่วมพัฒนานครอุบล สู่มหานคร ”

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๑	แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๒	<p>แนวทางที่ ๑ การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน</p> <p>แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ</p> <p>แนวทางที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง</p>	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๓	<p>แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>แนวทางที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนา แม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ</p> <p>แนวทางที่ ๕ ปรับปรุงและพัฒนา สภาพภูมิทัศน์ของเมือง</p> <p>แนวทางที่ ๖ ปรับปรุงและพัฒนา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ</p>	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕	<p>แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>แนวทางที่ ๓ จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>แนวทางที่ ๔ รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาเสพติด</p> <p>แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>แนวทางที่ ๖ จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่</p> <p>แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนา สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน</p> <p>แนวทางที่ ๘ ปรับปรุงและพัฒนา การเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา</p> <p>แนวทางที่ ๙ ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการด้านการศึกษา</p> <p>แนวทางที่ ๑๐ จัดการเรียนรู้อู่สู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>แนวทางที่ ๑๑ ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น</p> <p>แนวทางที่ ๑๒ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา</p>	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๔	แนวทางที่ ๑๓ ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบ - ประชาธิปไตย แนวทางที่ ๑๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางที่ ๑๕ ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาสาธิต และกีฬาพื้นบ้าน แนวทางที่ ๑๖ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๕	แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน แนวทางที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น แนวทางที่ ๖ ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นภายในประเทศและต่างประเทศ แนวทางที่ ๘ ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงานโครงการ และกิจกรรมของหน่วยงาน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

“จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้เป็นถนนที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับชุมชน วางระบบระบายน้ำเต็มรูปแบบ มีโครงข่ายเชื่อมต่อ จัดภูมิทัศน์สวยงามด้วยระบบสายไฟลงใต้ดินในถนนสายหลัก ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง สร้างทางเท้า ปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามและร่มรื่น”

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

“จะพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลและไม่มีขยะตกค้างตามชุมชน รมรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากขยะรวมถึงการลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียง ตลอดจนการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และบ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ”

นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

“จะส่งเสริมการนันทนาการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ จัดสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ ดูแลช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งจะถือเอาปัญหาเยาวชนและครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งจะจัดสวนสาธารณะให้มีความสมบูรณ์สวยงาม ปลอดภัย เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์กลางออกกำลังกายของประชาชน และจะสานต่อโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูล เพื่อการพักผ่อน ออกกำลังกาย และการท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน รวมทั้งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทุกชุมชน”

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

“จะส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเทศกาลตลอดทั้งปี รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน และอินโดจีน เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนถือเป็นยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประชาชน ในเรื่องการมีโอกาสในการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้การพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองให้ได้”

นโยบายด้านการศึกษา

“จะส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และเป็นธรรมด้วยความเสมอภาค จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกคน จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น มีศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการเยาวชนและประชาชน และจัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

นโยบายด้านสาธารณสุข

“จัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพชุมชน และการแพทย์ทางเลือกให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนคร อุบลราชธานี สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ทันสมัย เพื่อรองรับ การเจริญเติบโตของเมือง โดยประชาชนทุกระดับต้องเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม”

พัฒนาตลาดสด และสถานประกอบการทุกแห่งในเขตเทศบาลให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีคุณภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ, ดูแลรักษา

จัดระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้าน การรักษาพยาบาล การ ส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ

สนับสนุน และบูรณาการระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี ประสิทธิภาพ และสามารถบริการช่วยเหลือประชาชนได้ตามมาตรฐาน

นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

“จะร่วมกับประชาชน ชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ อนุรักษ์งานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เช่น งานแห่เทียนพรรษา งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานแข่งเรือยาว งานบุญของคุ้มวัด ชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาปรับปรุงศาสนสถานให้มีความพร้อมรองรับ การปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสม”

นโยบายด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา

“จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ เพื่อให้เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคอีสานตอนล่าง มีการจัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเก่า และส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่นอกจากนี้ยังสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการกีฬาของเด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะด้านการกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนอย่างเหมาะสม”

นโยบายด้านการจราจร

“จะปรับปรุงระบบจราจร โดยสร้างถนนเพื่อเพิ่มช่องทางจราจร สนับสนุน ประสาน ส่งเสริมภารกิจ และโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบรวมทั้งสร้างวินัยการจราจร เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของสัญญาณและเครื่องหมายจราจร จัดระบบการขนส่งมวลชน เชื่อมโยงระหว่าง ชุมชน ระหว่างเมือง รองรับการเดินทางของเมือง”

จัดรถบริการประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนเพื่อลดความแออัดของการจราจร และบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความ ปลอดภัยให้กับชุมชน และเส้นทางจราจร

นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“จะจัดระบบการช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ ให้เพียงพอและสามารถ ช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์ครอบคลุมทุกชุมชน”

ปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

1. ถนน/ คลองระบายน้ำ/ป้ายชื่อซอย/ป้ายชื่อชุมชน
2. น้ำเสีย/คลองระบายน้ำอุดตัน/ฝาปิดท่อระบายน้ำ
3. การรักษาความสะอาด/การจัดเก็บขยะมูลฝอย/ที่ทิ้งขยะ
4. ทาบเร่ - แผงลอย
5. ไฟฟ้าสาธารณะ
6. การจราจร
7. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/การดูแลปรับปรุงสวนสาธารณะ
8. การประชาสัมพันธ์
9. การศึกษา
10. ยาเสพติด
11. การปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
12. การส่งเสริมอาชีพ/การสร้างงาน/สร้างรายได้
13. ที่รกร้างว่างเปล่า
14. อื่นๆ อาทิ เช่น เหตุรำคาญ การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นต้น

ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ

- 1) สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
- 2) พัฒนากิจการการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพร บัญชาบริหารพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 3) สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง สามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๑	<p>แนวทางที่ ๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง</p> <p>แนวทางที่ ๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ</p> <p>แนวทางที่ ๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและการสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี</p> <p>แนวทางที่ ๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน</p>	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๒	<p>แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจาย ที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่</p> <p>แนวทางที่ ๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาประเทศในอนาคต</p> <p>แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>แนวทางที่ ๔ เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมแห่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน</p>
๓	<p>แนวทางที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค เกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า</p> <p>แนวทางที่ ๓ สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้เกษตรกร</p> <p>แนวทางที่ ๔ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับ ครีวเรือนและชุมชน</p> <p>แนวทางที่ ๕ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร</p> <p>แนวทางที่ ๖ ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้าง ความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลและความ มั่นคงของอาหารและพลังงาน</p>
๔	<p>แนวทางที่ ๑ พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร</p> <p>แนวทางที่ ๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม</p> <p>แนวทางที่ ๓ พัฒนาภาคบริการ</p> <p>แนวทางที่ ๔ พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน</p> <p>แนวทางที่ ๕ พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p> <p>แนวทางที่ ๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</p> <p>แนวทางที่ ๗ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจ ฐานความรู้และการสร้างปัจจัย แวดล้อม</p>

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๕	<p>แนวทางที่ ๑ สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>แนวทางที่ ๒ ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่างๆ</p> <p>แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น</p> <p>แนวทางที่ ๔ สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น</p> <p>แนวทางที่ ๕ พัฒนาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค</p> <p>แนวทางที่ ๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานในต่างประเทศ</p> <p>แนวทางที่ ๗ เสริมสร้างความร่วมมือที่ีระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>แนวทางที่ ๘ ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค</p>	<p>ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค</p>
๖	<p>แนวทางที่ ๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>แนวทางที่ ๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา และพฤติกรรม การบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>แนวทางที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการเพื่อนำไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>แนวทางที่ ๔ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>แนวทางที่ ๕ การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่น และมีภูมิคุ้มกัน</p> <p>แนวทางที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้ มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p>

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

- 1) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
- 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
- 3) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
- 4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
- 5) ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและยั่งยืน

ที่	กลยุทธ์การพัฒนา	ยุทธศาสตร์
1	กลยุทธ์ที่ 1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง กลยุทธ์ที่ 4 การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2	กลยุทธ์ที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดทำนวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ	การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3	กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมและการประมงอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานทางเลือก	การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4	กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม	การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5	กลยุทธ์ที่ 1 การปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ	การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6	กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	กลยุทธ์การพัฒนา	ยุทธศาสตร์
7	กลยุทธ์ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน	การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8	กลยุทธ์ที่ 1 : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก กลยุทธ์ที่ 2 : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต	การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
9	กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์พัฒนาากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ)**

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
- 2) พัฒนาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน
- 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน

ที่	กลยุทธ์การพัฒนา	ยุทธศาสตร์
1	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี กลยุทธ์ที่ 4 สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด	พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด
2	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนารการตลาดท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว	พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน

ที่	กลยุทธ์การพัฒนา	ยุทธศาสตร์
3	<p>กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3 การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาด้านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน</p>	<p>พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า และการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ”

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ที่	กลยุทธ์การพัฒนา	ยุทธศาสตร์
1	กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์(Logistics)เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ที่	กลยุทธ์การพัฒนา	ยุทธศาสตร์
3	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนางค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
4	กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการด้านพลังงาน	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่เพื่อความมั่นคง กลยุทธ์ที่ 2 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
6	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล	การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูกการค้าการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน
6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย
7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริมระบบตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยภาคประชาชน
9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน
10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชย์กรรม
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
15. อนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
1	แนวทางที่ 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ แนวทางที่ 4 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการพัฒนาขยายตัวของชุมชน แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2	แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3	แนวทางที่ 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน แนวทางที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยประชาชน แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง	การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4	แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว แนวทางที่ 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม แนวทางที่ 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม	การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่	แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
5	แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วม ร่วมของชุมชน แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะ โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดภัย แนวทางที่ 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ	การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
6	แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน แนวทางที่ 3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน	การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7	แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แนวทางที่ 3 พัฒนาเครื่องมือ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การบริหารจัดการทรัพยากร ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น